



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
เรื่อง ผลการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และได้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑ นายศักดินันท์ วมิตร

ทั้งนี้ การขึ้นบัญชีผู้สอบได้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

(๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน

ตำแหน่งที่สอบได้

(๔) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วดังกล่าว เมื่อองค์การบริหารตำบลแม่ใส ได้เปิดรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเดียวกันในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ซึ่งสอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยาแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการส่งจ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง ตรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งที่สอบได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางชไมมาศ มอญแก้ว)

ประธานคณะกรรมการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง